

งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา



ชื่อ นางนรากร เฟื่องผ่อง

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑	<p>๑.๑ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา</p> <p>- ศึกษา ระบบหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา</p> <p>๑.๒ ศึกษา ค้นคว้าหลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่ การศึกษาและมาตรฐานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษา</p> <p>๑.๓ สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา แก่บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แนะนำดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓</p> <p>๑.๔ นิเทศ ติดตาม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๑. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา</p> <p>๒. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้รับการนิเทศ</p> <p>๓. มุ่งมั่นพัฒนาผู้รับการนิเทศให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ</p> <p>๔. พัฒนาแผนการนิเทศให้สามารถปฏิบัติได้ เกิดผลจริง</p> <p>๕. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปลำดับ</p> <p>๖. จัดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้รับการนิเทศ</p> <p>๗. รายงานผลการนิเทศการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>๘. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี</p> <p>๙. ร่วมพัฒนางานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์</p> <p>๑๐. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา</p> <p>๑๑. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำทางวิชาการ</p> <p>๑๒. สร้างโอกาสในการพัฒนางานได้ทุกสถานการณ์</p>
๒	<p>๒.๑ งานประสานการประเมินคุณภาพภายนอก</p> <p>ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมินตนเอง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นรายงานประจำปี</p> <p>๒.๒ การจัดทำข้อมูลสถานศึกษาที่เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประสานงานกับสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และประสานงานเพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ถูกต้อง และนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา</p> <p>๒.๓ นิเทศ ติดตาม กำกับสถานศึกษา ในการดำเนินการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา</p>	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓	<p>๓.๑ การวิจัย ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของแต่ละหน่วยงาน ให้การส่งเสริม สนับสนุน และ/หรือร่วมกับสถานศึกษา ดำเนินการวิจัย มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา แนะนำการนำผลการวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา <p>๓.๒ การกำกับนิเทศ ติดตาม การวิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลมาใช้ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา</p>	
๔	<p>๔.๑ รับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน - โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD - กิจกรรมการจัดทำผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ 	
๕	<p>๕.๑ หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประสานงานการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา</p> <p>๕.๒ จัดทำสรุปรายงานประจำปีการศึกษาและเผยแพร่ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> ๕.๒.๑ รายงานผล ตามกฎกระทรวงพ.ศ. ๒๕๖๑ ๕.๒.๒ รายงานผลตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ๕.๒.๓ รายงานผลตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕.๒.๔ รายงานผลการสังเคราะห์ SAR ของสถานศึกษาในสังกัด 	

ที่	กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ	มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๖	<p>งานพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา</p> <p>งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดการกระบวนการเรียนรู้ (งานกลุ่มสาระการเรียนรู้)</p> <p>ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๖.๑ ภาษาไทย : นายชาติชาย ทนะขว้าง นายนิรันดร์ มงคล</p> <p>๖.๒ สังคมศึกษา ฯ : นางสาวกฤติยา ชติยะ นายสุวิทย์ ผูกจิต นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน</p> <p>๖.๓ คณิตศาสตร์ : นางเรณู หมื่นพรมแสน นางชุลีกร เชียงปะละ นางพัชรี ทานะ</p> <p>๖.๔ วิทยาศาสตร์ : นายวัชรพงศ์ โนนะนะ นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์ นางสาวกัญญ์ชิสานายปิยะ จะเฮียง</p> <p>๖.๕ ภาษาต่างประเทศ : นางดวงตา ลำลึก นางนรากร เฟื่อง่อง</p> <p>๖.๖ ศิลปะ : นางศิริรัตน์ แยมศิลป์ นายพิจักนภัสต์ สุริยะพรหม</p> <p>๖.๗ สุขศึกษาและพลศึกษา : นายพุดพิงษ์ วงศ์นันท์</p> <p>๖.๘ การงานอาชีพ : นายปิยะ จะเฮียง</p> <p>๖.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน</p>	
๗	<p>๖.๑๐ การศึกษาปฐมวัย : นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุล</p> <p>งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน (งานเครือข่ายและกลุ่มโรงเรียน)</p> <p>๑. กลุ่มเมือง ๑ : นายวัชรพงศ์ โนนะนะ</p> <p>๒. กลุ่มเมือง ๒ : นายสุวิทย์ ผูกจิต</p> <p>๓. กลุ่มเมือง ๓ : นางศิริรัตน์ แยมศิลป์</p> <p>๔. กลุ่มเวียงสา ๑ : นางสาวกฤติยา ชติยะ</p>	

	<p>๕. กลุ่มเวียงสา ๒ : นายพุดพิงษ์ วงศ์นันท์</p> <p>๖. กลุ่มเวียงสา ๓ : นางนรากร เพ็งผ่อง</p> <p>๗. กลุ่มเวียงสา ๔ : นางดวงตา ลำลึก</p> <p>๘. กลุ่มน่าน้อย ๑ : นายธรรมรัตน์ พรหมพิงค์</p> <p>๙. กลุ่มน่าน้อย ๒ : นางพัชรี ทานะ</p> <p>๑๐. กลุ่มน่าน้อย ๓ : นางสาวกัญญ์ชิสิตา พงศ์พัฒนโกศล</p> <p>๑๑. กลุ่มนาหมื่น ๑ : นายปิยะ จะเฮียง</p> <p>๑๒. กลุ่มนาหมื่น ๒ : นางชุลีกร เชียงปะละ</p> <p>๑๓. กลุ่มภูเพียง : นางเรณู หมื่นพรมแสน นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน</p> <p>๑๔. กลุ่มสันติสุข : นายจักรวรรดิ ญาณกรสกุล</p> <p>๑๕. กลุ่มบ้านหลวง : นายชาติชาย ทนะขว้าง</p> <p>๑๖. กลุ่มแม่จริม : นายพิจักนภัสต์ สุริยะพรหม นายนิรันดร์ มงคล</p>	
๘	<p>> ประสานงานการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา</p>	
๙	<p>> งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)</p>	
๑๐	<p>> ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ของกลุ่มโรงเรียนเวียงสา ๓</p>	
๑๑	<p>> ปฏิบัติหน้าที่แทน นางดวงตา ลำลึก กรณีติดภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้</p>	
๑๒	<p>> ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย</p>	